

Số: /BC-UBND

Mỹ Hào, ngày tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thị xã theo nội dung Kế hoạch số 180/KH-UBND của UBND tỉnh

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên.

Căn cứ Công văn số 333/SNV-TCBC ngày 17/3/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên về việc thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân thị xã Mỹ Hào báo cáo như sau:

1. Kết quả sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập

Thực hiện Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 10/11/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Phương án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2022, UBND thị xã đã chỉ đạo Phòng Nội vụ phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã Xuân Dục, các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thị xã xây dựng Đề án sáp nhập Trường Tiểu học Xuân Dục với Trường THCS Xuân Dục thành Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Xuân Dục.

Ngày 04/01/2023, UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 66/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trường Tiểu học Xuân Dục với Trường THCS Xuân Dục thành Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Xuân Dục. Đồng thời ban hành các Quyết định chuyển đổi chức danh lãnh đạo quản lý, viên chức của Trường đảm bảo đúng quy định và thẩm quyền.

Tổng số đơn vị sự nghiệp công lập do UBND thị xã quản lý tính đến ngày 15/3/2023: 43 đơn vị sự nghiệp, trong đó: Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp: 40 đơn vị; Văn hóa Thể thao, Thông tin truyền thông và Khoa học: 01 đơn vị; lĩnh vực kinh tế và đơn vị sự nghiệp khác: 02 đơn vị; giảm 01 đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2022.

2. Kết quả thực hiện tinh giản biên chế trong các đơn vị SNCL

Thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 143/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số

điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP và Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh đảm bảo đúng nguyên tắc, đối tượng, trình tự, thời hạn giải quyết tinh giản biên chế.

Thực hiện Công văn số 2956/UBND-NC ngày 02/11/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc rà soát, xây dựng Đề án sắp xếp viên chức kế toán, thư viện - thiết bị, thiết bị thí nghiệm tại các cơ sở giáo dục của tỉnh; UBND thị xã đã xây dựng Đề án sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ viên chức kế toán; viên chức thư viện - thiết bị; thiết bị - thí nghiệm tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND thị xã. Quá trình sắp xếp đảm bảo phù hợp với vị trí việc làm và trình độ chuyên môn. UBND thị xã đã đề nghị và được UBND tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh đồng ý thực hiện tinh giản biên chế theo đối với 06 viên chức.

Việc tinh giản biên chế chưa đạt yêu cầu đề ra, do các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chưa đồng bộ, chế độ, chính sách đối với đối tượng thuộc diện tinh giản còn thấp nên chưa khuyến khích, động viên các đối tượng nghỉ tinh giản. Các trường hợp giảm biên chế của các đơn vị chủ yếu gồm: Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự, do không hoàn thành nhiệm vụ...

3. Về quản lý, sử dụng viên chức và hợp đồng lao động

Việc sử dụng, quản lý biên chế sự nghiệp và lao động hợp đồng thực hiện theo đúng quy định của Luật Viên chức; các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; các quyết định giao biên chế hằng năm, các quy định của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Nội vụ tỉnh.

Thị xã Mỹ Hào thực hiện quản lý và sử dụng biên chế đối với các cơ quan, đơn vị trên cơ sở phân loại tổ chức, xác định vị trí việc làm một cách khoa học, sát thực tế; rà soát, điều chỉnh biên chế giữa các cơ quan, đơn vị đảm bảo cân đối, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu, quy mô của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu biên chế.

Tổ chức phân loại viên chức theo vị trí việc làm và sắp xếp, bố trí lại cơ cấu viên chức theo hướng vị trí chuyên môn, nghiệp vụ. Tiếp tục rà soát, sắp xếp, cơ cấu lại và tinh giản biên chế.

Số người làm việc được tạm giao biên chế năm 2023 tại các đơn vị sự nghiệp: 1.409 người, số có mặt đến ngày 15/3/2023: 1.221 người (thiếu 188 người).

Trên đây là Báo cáo Kết quả thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thị xã theo nội dung Kế hoạch số 180/KH-UBND của UBND tỉnh. UBND thị xã Mỹ Hòa trân trọng báo cáo Sở Nội vụ tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo UBND thị xã;
- Lưu: VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Khánh